

## **Alberta chạm ngưỡng 70%, kích hoạt mở cửa trở lại hoàn toàn vào ngày 1 tháng Bảy Alberta hits 70% threshold, triggering full reopening on July 1**

Ngày 18 Tháng Sáu 2021

---

Alberta đã đạt ngưỡng Mở Cửa cho Mùa Hè cuối cùng, kích hoạt một thời gian chờ đợi hai tuần trước khi Giai Đoạn 3 bắt đầu.

Với 70.2 phần trăm người dân Alberta đủ điều kiện đã được tiêm chủng ít nhất một liều cho tới ngày 17 tháng Sáu, Alberta sẽ chuyển sang Giai Đoạn 3 vào ngày 1 tháng Bảy và mở cửa trở lại hoàn toàn, dỡ bỏ tất cả các hạn chế bắt buộc.

Bất cứ ai ở Alberta tuổi từ 18 trở lên vẫn có thể tham gia lần rút thăm đầu tiên của Giải Xổ Số Mở Cửa cho Mùa Hè cho một cơ hội trúng số tiền \$1 triệu. Đăng ký khép lại vào lúc 11:59 giờ tối ngày 24 tháng Sáu và bằng chứng tiêm chủng sẽ được yêu cầu để nhận giải thưởng.

Người trúng giải sẽ được công bố vào ngày 1 tháng Bảy, khi Alberta chính thức bước vào Giai Đoạn 3.

### **Các hạn chế được nới lỏng trong Giai Đoạn 3 của Kế Hoạch Mở Cửa cho Mùa Hè, có hiệu lực ngày 1 tháng Bảy**

- Tất cả các hạn chế còn lại sẽ được dỡ bỏ, bao gồm cả lệnh cấm các cuộc tụ họp xã hội trong nhà.
- Các điều kiện cách ly đối với những trường hợp được xác nhận COVID-19 và các biện pháp bảo vệ trong các cơ sở chăm sóc tiếp tục có thể duy trì.
- Quy định chung về khẩu trang trong nhà cấp tỉnh bang sẽ được dỡ bỏ, nhưng đeo khẩu trang có thể vẫn được yêu cầu ở những nơi cụ thể và hạn chế.

Ở mức 70.2 phần trăm, 2,671,564 người dân Alberta đủ điều kiện hiện đã nhận được liều thứ nhất của họ, bao gồm hơn 25 phần trăm những người đã tiêm chủng đầy đủ hai liều.

Để đặt lịch hẹn vắc-xin COVID-19 của bạn, hãy đến [alberta.ca/vaccine](https://alberta.ca/vaccine) để tìm các cuộc hẹn có sẵn với AHS hoặc các hiệu thuốc tham gia trên toàn tỉnh bang. Các địa điểm chọn lọc đang cung cấp phòng khám không đặt hẹn cho liều thứ nhất.

Chính phủ Alberta đang ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng cách bảo vệ tính mạng và sinh kế bằng các biện pháp chính xác để làm thẳng đường cong, duy trì các doanh nghiệp nhỏ và bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta.

### **Thông tin liên quan**

- Đặt lịch hẹn vắc-xin của bạn [Book your vaccine appointment](#)
- Đăng ký Giải Xổ Số Mở Cửa cho Mùa Hè [Register in the Open for Summer Lottery](#)

## Yêu cầu về truyền thông

Jerrica Goodwin

587-988-3278

Thư Ký Báo Chí, Văn Phòng Thủ Hiến

Tom McMillan

780-422-4905

Trợ Lý Giám Đốc Truyền Thông, Y Tế

*Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: <https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.*